

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลอุโมงค์

อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,589,436 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,830,636 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหาร จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,758,636 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,984,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	153,036 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานเทศบาล ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	177,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหาร ได้แก่ ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	766,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,524,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	99,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	5,433,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	256,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	66,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,985,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์และที่ราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมอาคารภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

180,000 บาท

ค่ารับรอง ตั้งไว้ 130,000.-บาท

(1) ตั้งไว้ 130,000.- บาท ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)จำนวน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

= 56,515,712.92 x 1/100)

เทศบาลสามารถตั้งจ่ายได้ไม่เกิน 565,157.13 บาท

(2) ตั้งไว้ 50,000.- บาท ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง ค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ยอดเงินที่ตั้งไม่รวมอยู่ในร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาตามข้อ (1) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จำเป็นในกิจการของเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของเทศบาล ก่อให้เกิดความเสียหายและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยแล้ว ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12

พฤษภาคม 2537 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2581 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลโอมงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลโอมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไล่ฮั่วหละปูน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพต่างๆ " งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไล่ฮั่วหละปูน" สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลโอมงค์ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ จ่ายเป็น ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ จัดทำเวที ค่าจ้างวงดนตรี นักดนตรี ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดต่างๆที่จัดภายในงาน ค่าทำป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรของเทศบาลผู้มาปฏิบัติหน้าที่ให้กับเทศบาลตามระเบียบของของราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบข่าวสารการตลาด กระจายรายได้แก่ประชาชน, แนวทางพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน, แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนากองทัพและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้าน/รั้วสีเขียว "หน้าบ้านหน้ามอง"</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้าน/รั้วสีเขียว " หน้าบ้านหน้ามอง" ให้ชุมชนมีโครงการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอง ประชาชนทุกคนรอบครัว มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรท้องถิ่น ในระดับครัวเรือน เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเงินรางวัลในระดับต่างๆ พร้อมใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการประเมินชุมชน/ครัวเรือน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทำโลโก้ หมูบ้านชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ บำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐพิธีต่าง ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ ประกอบด้วย วันพ่อ "5 ธันวาคมหาราช" วันแม่ " 12 สิงหาคมหาราชินี " วันปิยะมหาราช และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมมวงศานุวงศ์ และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนในแต่ละด้านการรณรงค์ในด้านต่างๆ การระดมความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการปฏิบัติกิจกรรม การเฉลิมฉลองฯ การประดับไฟตกแต่งในเขตเทศบาล โดยเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่าง ๆ และการทำบุญตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการวันดอกไม้บาน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันดอกไม้บาน เพื่อเป็นราชสักการะและถวายเป็นความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและสภาพแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศทางธรรมชาติเสริมสร้างทัศนียภาพให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในอนาคตของตำบลโหมงค์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่าง ๆ และการทำบุญตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานเทศกาลลำไย พืชผักสวนครัวตำบลโหมงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานเทศกาลลำไย พืชผักสวนครัวตำบลโหมงค์ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเงินรางวัลในระดับต่างๆ พร้อมใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทำป้ายประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบข่าวสารการตลาด กระจายรายได้แก่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบ้านตำบลโหมงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบ้านตำบลโหมงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน หมู่บ้าน เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากโครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลอุโมงค์</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดหารถโดยสารไม่ประจำทางในการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางต่างๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง</p>	จำนวน	335,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล ฯลฯ สามารถดำเนินการขั้นตอน วิธีปฏิบัติ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเลือกตั้ง ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการของคณะกรรมการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี</p> <p>พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกอปพร. ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลตำบลโหม่งและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร โดยเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นค่าแรงในการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่มี ICT เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ บทเรียนต่างๆ ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย เป็นค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าอาหาร ฝั่เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ดูแลและควบคุมระบบ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการนวัตกรรมสวนหลังบ้าน ตลาดสี่เหลี่ยม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมสวนหลังบ้าน ตลาดสี่เหลี่ยม เป็นค่าใช้จ่าย ให้ชุมชนมีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรท้องถิ่น ในระดับครัวเรือน รวมทั้งการเสริมสร้างให้เกิดตลาดสี่เหลี่ยม เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเงินรางวัลในระดับต่างๆ พร้อมใบประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการประเมินชุมชน/ครัวเรือน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าดำเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบข่าวสารการตลาด กระจายรายได้แก่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการเพิ่มศักยภาพชมรมอาสาป็นสุข</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพชมรมอาสาป็นสุข เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนั้นหนทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการวันเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2559 ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร และหรือการสวดพระพทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ การคัดเลือก และมอบรางวัลแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานดีเด่น และ/หรือการแข่งขันกีฬาภายใน การทำความสะอาดสำนักงาน และพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ การพบปะระหว่างผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในการดำเนินงานของเทศบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>[สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโอมงค์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)]</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้รับบริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการที่มีมาตรฐาน อย่างทันท่วงที</p> <p>เป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดย จ่ายเป็นค่าตอบแทนการขึ้นเวรปฏิบัติงานตามคำสั่ง ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันในการประชุมคณะทำงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างในการอบรมผู้ปฏิบัติงานการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าเบี่ยงเบนเดินทางในการตรวจประเมิน อปท/หน่วยปฏิบัติการ เป็นต้น</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	200,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	1,090,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซื้อ นิตยสารหนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงหนังสือ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ อุปกรณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซม ไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ขาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย อิฐ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม จอบ เสียม สวาน เลื่อย เหล็กเส้น โถ ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ท่อต่างๆ ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (จากแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญา ญไฟกระพริบ สัญญาญไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมัน เครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,102,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ ดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ ดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการ ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา สาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าเทเล็กซ์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	270,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	270,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ กรณีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เช่น ค่าดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
งบเงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ดังต่อไปนี้ 1.ตั้งไว้ จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ตามโครงการศูนย์ประสานงาน อปท.จังหวัดลำพูน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการสนับสนุนหรืออุดหนุนส่วนราชการสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุน หรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)) 2.ตั้งไว้ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการสนับสนุนหรืออุดหนุนส่วนราชการสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุน หรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)) ทั้งนี้คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ให้ความเห็นชอบ เทศบาลตำบลอุโมงค์ตั้งงบประมาณอุดหนุนได้ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558		

<p>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์และที่ราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	<p>รวม</p> <p>รวม</p> <p>รวม</p> <p>จำนวน</p>	<p>665,000 บาท</p> <p>635,000 บาท</p> <p>435,000 บาท</p> <p>250,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการการเมืองสีขาว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ "การเมืองสีขาว" เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการบริหารจัดการพัฒนา และการพัฒนาการเมืองในทุกระดับ สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	<p>จำนวน</p>	<p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลอุโมงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อของท้องถิ่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	<p>จำนวน</p>	<p>15,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงระเบียบ เทศบัญญัติ แผนพัฒนา และข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	<p>จำนวน</p>	<p>50,000 บาท</p>

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพิธีกรพิธีกรรมทางศาสนา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพิธีกร พิธีกรรมทางศาสนา ตำบล อโหมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีกรรมทางศาสนา ค่าใช้จ่าย ต่างๆ ในการจัดอบรม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่า เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า วิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐ พิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมงานเทศกาลลำไยผลไม้มหัศจรรย์เมืองลำพูน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานเทศกาลลำไยผลไม้มหัศจรรย์ เมืองลำพูน เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเงินรางวัลในระดับต่างๆ พร้อมไป ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทำป้ายประกาศ เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระบบข่าวสารการตลาด กระจาย รายได้แก่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ค่าจัดทำวารสาร ประจำปีของเทศบาลสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ จ้างพิมพ์ วารสารสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา วัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ในการบริหารจัดการพัฒนา และการพัฒนาการเมืองในทุกระดับ สอด คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อให้ผู้ดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล ตามมติการประเมิน ที่ กจ., กท.กำหนด /ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลโครงการหรือ กิจกรรมต่างๆของเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญา ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษาการพัฒนาและ ส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การ บริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,154,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,479,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,479,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,753,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ในหน่วยงานกองคลัง จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	166,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำในหน่วยงานกองคลัง จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	405,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในหน่วยงานกองคลัง จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองคลัง จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	675,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน อัตราการจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	395,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี Ltax map</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี Ltax map เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวันเพื่อป้อนข้อมูล ชื่อที่อยู่ เลขรหัสประจำบ้าน รหัสแปลงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้ชำระภาษี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้ชำระภาษี เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้ชำระภาษี ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาคประชาชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างภาคประชาชน เพื่อเป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการอุโมงค์เมืองคนดีชวนกันชำระภาษี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุโมงค์เมืองคนดีชวนกันชำระภาษี เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลตำบลโหม่งค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	190,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซื้อ นิตยสารหนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงหนังสือ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ อุปกรณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซม ไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เมนโมรีการ์ด , วิดีโอ เทป, แผ่นซีดี, ภาพถ่ายดาวเทียม, ขาดังกล้อง กระจกเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท

วีสดคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวีสดคอมพิวเตอร์ เช่น กระจายต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,900,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,900,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	450,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอปพร. เพื่อจ่ายเป็นการตอบแทนในความเสียสละที่ให้การช่วยเหลือทางราชการและประชาชน กรณีเทศบาลมีคำสั่งให้ออปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนย์อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ให้เงินค่าตอบแทนไม่เกินคนละ 200 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ของศูนย์กู้ชีพ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,030,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการสมาชิก อปพร. ตำบลอุโมงค์ ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์และที่ราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมอาคารุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมพลังท้องถิ่น จัด
กัยยาเสพติด ร่วมเทิดไถ่องค์ราชัน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมพลัง
ท้องถิ่น จัดกัยยาเสพติด ร่วมเทิดไถ่องค์ราชัน

เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่า
เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายใน
การประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ค่า
วิทยากร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
กีฬา นันทนาการ กิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริม
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -
2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ/ผู้ประสานการ
จราจรชุมชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนและซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนิน
การ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ จัดทำป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560))

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (อปพร.) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ใน
การดำเนินการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้าย ค่า
เอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานดำเนิน
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ
การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อปพร. รวมใจ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา
ในลำน้ำกวัง ลำน้ำปึงห่าง ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในตำบล
อุโมงค์ เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ดำเนินการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
ป้ายต่างๆในการดำเนินการ ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(จากแนวทางสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2561))

<p>โครงการ อปพร. รวมใจกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำน้ำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อปพร. รวมใจ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำน้ำกวัง ลำน้ำปิงห่าง ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในตำบล อุโมงค์ เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์และป้ายต่างๆในการดำเนินการ ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดทำแผนและซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนและซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลอุโมงค์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ จัดทำป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการจัดระเบียบทางสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบทางสังคม เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ จัดทำป้าย ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการตู้ขาวชาวประชาอันใจ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตู้ขาวชาวประชาอันใจ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการนวัตกรรมศูนย์นิรภัยห่างไกลอุบัติเหตุ(มิสเตอร์ไอ้เตือนภัย)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมศูนย์นิรภัยห่างไกลอุบัติเหตุ(มิสเตอร์ไอ้เตือนภัย) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้าย ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท

โครงการนวัตกรรมศูนย์อโงมค์ปลอดภัย	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างนวัตกรรมศูนย์อโงมค์ปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้าย ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย สอดคล้องการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ไฟฉาย หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ถ่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัย เช่น เวชภัณฑ์ยาเบื้องต้น ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยาง ถู่มือ สำลี ผ้าพันแผล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับชุดปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง และเครื่องแต่งกายกู้ชีพกู้ภัย เช่น ถู เท้า รองเท้า หมวก เสื้อ กางเกง ผ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิงและค่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,110,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,233,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,233,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,429,320 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีในหน่วยงานกองการศึกษา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	645,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองการศึกษา จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองการศึกษา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	777,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการประเมินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลของภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯ และบุคคลที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลตำบลอุโมงค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตั้งจ่ายจากเงินรายได้(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

<p>โครงการ "วันวิชาการ"</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ " วันวิชาการ " เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาศึกษาของประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และพัฒนาศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการแข่งขันวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาศึกษาของประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และพัฒนาศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (จากแนวทางสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	130,000 บาท
<p>โครงการศึกษาดูงานการสอนสถานศึกษาต้นแบบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานการสอนสถานศึกษาต้นแบบ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาศึกษาของประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และพัฒนาศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ในส่วนของกองการศึกษา ศูนย์อำนวยการลดโลกร้อน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	จำนวน	50,000 บาท

คำวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	115,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซื้อ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงหนังสือ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้อง ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)) (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ))</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ อุปกรณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซม ไฟฟ้า เป็นต้น (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง กระจกโค้งมน กรวย จราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมัน เครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म เมนโมรี่การ์ด , วิดีโอ เทป, แผ่นซีดี, ภาพถ่ายดาวเทียม , ชาติตั้งกล้อง กระจกเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระจาดขต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

งบลงทุน	รวม	30,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	30,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี <p>ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ลำดับที่ 8</p> <p>ทั้งนี้จะดำเนินการจัดหาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูนแล้ว</p> <p>(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่ 44

ทั้งนี้จะดำเนินการจัดหาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด จังหวัด

ลำพูนแล้ว

(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ

งาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม

ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและ

การบริการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,070,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,070,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,070,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ประกอบด้วย

1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โดยใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 จำนวน 700 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (จัดสรร 100%) งบประมาณ 2,800,000 บาท
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. อุดหนุนโครงการโรงเรียนสีเขียว งบประมาณ 60,000 บาท

3. อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 50,000 บาท

4. อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณ 60,000 บาท

5. อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา งบประมาณ 60,000 บาท

6. อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามนโยบายคณะรักษาความสงบ ให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบล

อโหมงค์ จำนวน 40,000 บาท ได้แก่

(1) โรงเรียนบ้านช่องกอก จำนวน 5,000.- บาท

(2) โรงเรียนบ้านเขตวัน จำนวน 5,000.- บาท

(3) โรงเรียนบ้านป่าเส้า จำนวน 5,000.- บาท

(4) โรงเรียนวัดชัยสถาน จำนวน 5,000.- บาท

(5) โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน จำนวน 10,000.- บาท

(6) โรงเรียนอโหมงค์วิทยาคม จำนวน 10,000.- บาท

โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

(จากแนวทางการสนับสนุนหรืออุดหนุนส่วนราชการ สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	10,575,964 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,907,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,907,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ในหน่วยงานโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักข้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<p>เงินวิทยฐานะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครูเทศบาล ชำนาญการ คน ละ 3,500 บาท/เดือน จำนวน 2 อัตรา และชำนาญการพิเศษ คน ละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 2 อัตรา ในหน่วยงานโรงเรียนเทศบาล อุโมงค์ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการ ศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)</p>	<p>จำนวน</p> <p>260,400 บาท</p>
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)พนักงานจ้างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลอุโมงค์ และพนักงานจ้าง ที่ ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา งบประมาณ 851,100 บาท และตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ(สนับสนุนการสอน) จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา งบประมาณ 306,200 บาท ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,157,300 บาท</p>
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาศูนย์เด็ก เล็กของเทศบาลและโรงเรียนเทศบาลตำบล อุโมงค์ 1 จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงิน เดือนครูและค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>240,000 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>5,468,264 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม</p> <p>3,078,264 บาท</p>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่าง ใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตลอดจนค่าจ้างรายวัน ทำความสะอาด โรงเรียน ปิด เปิดโรงเรียน หรือภารกิจที่จำเป็นต้องจ้างรายวัน</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับ บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กๆ (จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>

<p>โครงการ "เปิดบ้านศูนย์เด็กสถานฝึกสุการเรียนรู้"</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสถานฝึกสุการเรียนรู้ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>โครงการ Day Care โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Day Care โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการ Family Day (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Family Day โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการกิจกรรมวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>โครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>โครงการกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลอโงะงค์ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลอโงะงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการเกษตรกรตัวน้อยส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการเกษตรกรตัวน้อยส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียนรู้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนเทศบาลอโงะงค์ 1)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนเทศบาลอโงะงค์ 1) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการเข้าค่ายลูกเสือ (โรงเรียนเทศบาลอโงะงค์ 1)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายลูกเสือ (โรงเรียนเทศบาลอโงะงค์ 1) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกง เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการทัศนศึกษา "เรียนรู้โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการทัศนศึกษา "เรียนรู้โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิดด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิดด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนและครู</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนและครู เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการพาน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	15,000 บาท

<p>โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) จำนวน 50,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 30,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 20,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 จำนวน 20,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสาเหตุ ตัด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>โครงการวันสำคัญต่าง ๆ โรงเรียนเทศบาลอโงะ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญต่าง ๆ โรงเรียนเทศบาลอโงะ 1 เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการวัยใสหัวใจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยใสหัวใจพอเพียง เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง (แม่ครัวตัวน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง (แม่ครัวตัวน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู(วันครู) จำนวน 30,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู(วันครู) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี(วงดุริยางค์) โรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1 จำนวน 50,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี(วงดุริยางค์) โรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีนักเรียนปฐมวัย จำนวน 20,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีนักเรียนปฐมวัย เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1) จำนวน 20,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1)</p> <p>ตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	จำนวน	20,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1)	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1) ตั้งงบประมาณ โรงเรียนละ 100,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1)	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1 ตั้งงบประมาณ โรงเรียนละ 50,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1)	จำนวน	16,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1) ตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเช้าโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	จำนวน	892,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารกลางวัน/อาหารเช้า เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์1)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์)	จำนวน	263,200 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารกลางวัน/อาหารเช้า เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จำนวน

50,945 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตั้งงบประมาณ ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวน 103 คน
ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน จำนวน 120 คน
ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน

จำนวน

74,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ตั้งงบประมาณ ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ภาคเรียน จำนวน 103 คน
ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ภาคเรียน จำนวน 120 คน
ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน

จำนวน

33,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
 ตั้งงบประมาณ ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวน 103 คน
 ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน จำนวน 120 คน
 ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551
 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

จำนวน

201,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
 ตั้งงบประมาณ ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน จำนวน 103 คน
 ระดับประถมศึกษา คนละ 890 บาท/ภาคเรียน จำนวน 120 คน
 ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551
 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน</p>	<p>จำนวน 95,969 บาท</p>
---	-------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน

ตั้งงบประมาณ ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 103 คน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561 บาท/ปี จำนวน 36 คน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 605 บาท/ปี จำนวน 24 คน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี จำนวน 27 คน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 653 บาท/ปี จำนวน 17 คน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 785 บาท/ปี จำนวน 10 คน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี จำนวน 6 คน
ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การพัฒนาการเรียนรู้อุทิศประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)</p>	<p>จำนวน 80,000 บาท</p>
--	-------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการเรียนรู้อุทิศประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) ตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์) ตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551</p> <p>ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) ตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551</p> <p>ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	จำนวน	21,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) ตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551</p> <p>ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์1) ตั้งงบประมาณ จำนวน 9 คน ระดับประถมศึกษา(ป.1 - ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน(1,000 บาท/ปี) ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 และวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>		
โครงการสารวัตรน้อย	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสารวัตรน้อย เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
โครงการสืบสานสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้ BBL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้ BBL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

<p>โครงการอาสาป็นสุขน้อย(อปส.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาสาป็นสุขน้อย(อปส.) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	2,190,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนเทศบาลอโงะ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลอโงะ 1 เช่น ไม้กวาด ข้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาล จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป1 - ป.6 โดยใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ในอัตราคนละ 7.37 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 260 วัน (สัปดาห์ละ 5 วัน) 2. โรงเรียนสังกัด อปท.จำนวน 260 วัน(สัปดาห์ละ 5 วัน) 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280 วัน <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	จำนวน	1,870,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ ขวาน สิว เสียม สว่าน เลื่อย ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เคมี ภัณฑ์(รวมกำมะถัน กรด ต่าง) ลวดเชื่อมเงิน กระจกครอบ จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช(เช่น ไบโอมิด เชือก) ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอหมุน จอบพรวน ผาน ไถกระทุง เครื่องดักแมลง กระชัง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดาษลีนพลาสติก เบาะยึดหุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมและพัฒนาศึกษาของประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และพัฒนาศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและโรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสารบริการทางโทรภาพ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล/โรงเรียนเทศบาลอโหมงค์ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 / ค่าใช้จ่ายปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุโมงค์ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงใช้จ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ่อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตำบลอุโมงค์ (กศน.)	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตำบลอุโมงค์ (กศน.) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม ค่าจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,213,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,816,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,816,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,627,810 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	793,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	212,190 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,347,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างคนงานรายวันทำความสะอาดในสถานที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ "13 เมษายน 2559 ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบสถานประกอบการหอพักโรงงาน ร้านค้าร้านขายของเก่า สถานบันเทิง</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบสถานประกอบการหอพัก โรงงาน ร้านค้า ร้านขายของเก่าและสถานบันเทิง ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กิฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเมืองให้โลกเปลี่ยน (ชุมชนเปลี่ยน)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับเมืองให้โลกเปลี่ยน (ชุมชนเปลี่ยน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย.) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลตำบลอุโมงค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

<p>โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกหรือโรคระบาดอื่น เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางจัดหาอุปกรณ์และสถานที่กำจัดขยะและสุขภาพสถานที ลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบำบัดน้ำเสีย สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการร้านอาหาร/แผงลอย ได้มาตรฐาน/ตลาดสดน่าซื้อ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร้านอาหาร ร้านแผงลอย ได้มาตรฐานหรือตลาดสดน่าซื้อ ภายในเขตเทศบาลตำบลโองมิ่ง ค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมกิจกรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมกิจกรรม เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการอาหารปลอดภัย(ตรวจหาสารปนเปื้อน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย (ตรวจหาสารปนเปื้อน 6 ชนิด)ภายในเขตเทศบาลตำบลโหมงค์ ค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซื้อ นิตยสารหนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงหนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่างๆของเทศบาล เช่น เวชภัณฑ์ยาเบื้องต้น ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ถังมือ สำลี ผ้าพันแผล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म เมนโมรี่การ์ด , วิดีโอเทป, แผ่นซีดี, ภาพถ่ายดาวเทียม , ขาดังกล้อง กระจกเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ กรณีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	415,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการบ้านสมนไพร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านสมนไพร กิจกรรมอาหารจัดการโรค รับประทานอาหารสมนไพร แนวทางแพทย์ทางเลือก เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ 20 มีนาคม 2559	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ ค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของ อสม.	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของ อสม. ตำบลอุโมงค์ ค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (จากแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	165,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลอุโมงค์ หมู่บ้านละ 15,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในแต่ละหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแนวทางส่งเสริม การสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,601,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,196,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,196,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,428,960 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีในหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 12 เดือน จ่ายจากรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	609,560 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	405,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์และที่ราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีไม่ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมอาคารภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลตำบลโหม่งค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ฯลฯ และเป็นค่าจัดซื้อ นิตยสารหนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี วารสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงหนังสือ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ อุปกรณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซม ไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง กระจกโค้งมน กรวยจราจร สัญญา ญไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมัน เครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Compact Disc Flash Drive และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเอื้ออาทร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส,แนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชน แบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลอุโมงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส/ไร้ที่พึ่ง เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส,แนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ กิฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่นักเรียนและนักศึกษา เป็นค่าแรงงานในช่วงปิดภาคเรียน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็ก นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย, แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน กิฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ กิฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย/ไร้ที่พึ่ง เช่น จัดซื้อ ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ที่นอน มีด กระโถน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส, แนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ กิฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย/ไร้ที่พึ่ง เช่น จัดซื้อกระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ราวพาดผ้า โถส้วม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส, แนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ กิฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย/ไร้ที่พึ่ง เช่น จัดซื้อ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สาลี่ ผ้าพันแผล ลูกยาง สายยาง ออกซิเจน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส, แนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ และดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,740,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,485,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,485,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,259,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8 จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	153,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	901,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน(เงินเดือน)และค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	1,955,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ หรือจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน จ่ายเป็นค่าจ้างรายวัน หรือค่าใช้จ่ายตามโครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะในเขตเทศบาล การซ่อมบำรุงถนน สะพาน หรืออาคาร จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างแรงงานบุคคลของภายนอกทำของ โดยเทศบาลจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมตำบลอุโมงค์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงระเบียบ เทศบัญญัติ แผนพัฒนา และข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560))</p>		

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยกำหนดให้มีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซล เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากโครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล การอบรม พัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลตำบลอุโมงค์และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	110,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	780,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น ค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ รวมถึงหนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไชควง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Compact Disc Flash Drive และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติการปฏิบัติงาน และสำนักงาน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	14,000,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ขาหลอด คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า หม้อแปลง ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความดันไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และในสถานที่ราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท และพัฒนาระบบประปา สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

งบลงทุน	รวม	12,600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	12,600,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหว หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหว หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร งบประมาณ 245,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์ สิ่งก่อสร้าง ถาวรวัตถุ ศาสนสถาน สุสาน สถานที่นันทนาการ ลานกีฬาในชุมชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	245,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังบ้านญี่ปุ่นถึงเขตติดต่อ ตต.เหมืองง่า หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังบ้านญี่ปุ่นถึงเขตติดต่อ ตต.เหมืองง่า หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนบริเวณสายหน้าวัดชัยสถานถึงเขต ตต. เหมืองง่า หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนบริเวณสายหน้าวัดชัยสถาน ถึงเขต ตต. เหมืองง่า หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 240.00 เมตร งบประมาณ 1,500,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	1,500,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องกอก ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 516 เมตร หนา 0.15 เมตร เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องกอก ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 516.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,874.00 ตารางเมตร งบประมาณ 1,100,000.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	1,100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างสวนนายมนัส ถึงสวนนายบุญเลิศ พันธุ์ดีอุโมงค์ หมู่ที่ 6 บ้านपालาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	จำนวน	615,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างสวนนายมนัส ถึงสวนนายบุญเลิศ พันธุ์ดีอุโมงค์ หมู่ที่ 6 บ้านपालาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร งบประมาณ 615,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนางเสาร์แก้ว กันทะอุโมงค์ หมู่ที่ 6 บ้านपालาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนางเสาร์แก้ว กันทะอุโมงค์ หมู่ที่ 6 บ้านपालาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 437.50 ตารางเมตร งบประมาณ 250,000 .- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายหนองป่าแฝง หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร	จำนวน	1,480,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายหนองป่าแฝง หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,670.00 ตารางเมตร งบประมาณ 1,480,000.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย งบประมาณ 1,000,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงเรียน อโงศวิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านเขตวัน รางขนาด 0.30 เมตร ความยาว 295.00 เมตร งบประมาณ 570,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้าง โรงเรียนอโงศวิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านเขตวัน รางขนาด 0.30 เมตร ความยาว 295.00 เมตร งบประมาณ 570,000 .- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการ และ บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้น ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	570,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างร้านบุญ ทองทิพย์ รางขนาด 0.30 เมตร ความยาว 45.00 เมตร งบประมาณ 70,000.- บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้าง ร้านบุญทองทิพย์ รางขนาด 0.30 เมตร ความยาว 45.00 เมตร งบ ประมาณ 70,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการ และ บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้น ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้าน นายดวงฤทธิ์ คำวงศ์ษา หมู่ที่ 3 บ้านสันกับตอง ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวม 5.00 เมตร และท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวมบ่อ พัก 90.00 เมตร พร้อมถนนลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ข้างบ้านนายดวงฤทธิ์ คำวงศ์ษา หมู่ที่ 3 บ้านสันกับตอง ท่อขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.00 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวม 5.00 เมตร และท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวมบ่อ พัก 90.00 เมตร พร้อมถนนลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร งบประมาณ 280,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการ และ บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้น ฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	280,000 บาท

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าซอย 11 ถึงสุสาน หมู่ที่ 2 บ้านกอม่วง ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวมบ่อพัก 325.00 เมตร	จำนวน	1,990,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าซอย 11 ถึงสุสาน หมู่ที่ 2 บ้านกอม่วง ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร (ไม่มีมอก.) ความยาวรวมบ่อพัก 325.00 เมตร งบประมาณ 1,990,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณตลาดกลาง บ้านเขตวัน หมู่ที่ 7 ถึง บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณตลาดกลาง บ้านเขตวัน หมู่ที่ 7 ถึง บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร งบประมาณ 1,000,000.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาล</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(overlay) บริเวณทางเข้าซุ้มประตูบ้านสันทับตอง หมู่ที่ 3 บ้านสันทับตอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณทางเข้าซุ้มประตูบ้านสันทับตอง หมู่ที่ 3 บ้านสันทับตอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร งบประมาณ 400,000.-บาท ตามแบบแปลนเทศบาล</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณถนนเลียบลำเหมืองปากา ถึงเขต ติดต่อ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 7 บ้านเขตวัน ขยายกว้าง 1.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณถนนเลียบลำเหมืองปากา ถึงเขตติดต่อ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 7 บ้านเขตวัน ขยายกว้าง 1.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร งบประมาณ 600,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาล</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(จากแนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ สอดคล้องยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	900,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลโหมงค์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแนวทางติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท และพัฒนาระบบ ประปา สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)) (จากแนวทางการสนับสนุนหรืออุดหนุนส่วนราชการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนากการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุน หน่วยงานอื่น / แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,920,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,920,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลโหมงค์ ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการ อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมค่าครุภัณฑ์ หรือส่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตั้งจากเงินรายได้ จำนวน 700,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,220,000 บาท (จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ บริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ถู ขยะ ไม้กวาด ช้อน ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ ซึ่งใช้ในกิจการ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,420,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบล อุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่า เอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้ จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ห้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา ชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายโครงการ " วันเด็กแห่งชาติ "	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ " วันเด็กแห่งชาติ " เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา ชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายโครงการ "วันเยาวชน"	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ "วันเยาวชน" ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นค่า ดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา ชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การสืบทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การสืบ ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนา ชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และ การบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานประชาชนตำบลอุโมงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานประชาชนตำบลอุโมงค์ 2559 เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมสัมมนากระบวนการบูรณาการทางความคิดและนำสู่การปฏิบัติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมสัมมนากระบวนการบูรณาการทางความคิดและนำสู่การปฏิบัติ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกสอนดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกสอนดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง ของเทศบาลตำบลโอมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มดาวลูกไก่ และผู้ได้รับผลกระทบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกดาวลูกไก่ ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโอมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลโอมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆ ของตำบลโม่ังค์ สู่	จำนวน	100,000 บาท
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆ ของตำบลโม่ังค์ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และกลุ่มต่างๆ ซึ่งจัดตั้งโดยหน่วยงานของทางราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ฯลฯ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ค่าใช้จ่ายโครงการสู่วัยอย่างสมาร์ท (การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ)	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสู่วัยอย่างสมาร์ท (การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ)เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนั้นหนากการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

โครงการพัฒนาเด็ก "วัยใสใส่ใจทำดี"	จำนวน	200,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็ก "วัยใสใส่ใจทำดี" เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<p>โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและเกษตรกร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและเกษตรกรตำบลโหมงค์ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นคำดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นคำดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นคำดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านเขตวัน หมู่ที่ 7 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านเขตวัน หมู่ที่ 7 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านपालาน หมู่ที่ 6 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านपालาน หมู่ที่ 6 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านป่าเล้า หมู่ที่ 9 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านป่าเล้า หมู่ที่ 9 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านป่าเหว หมู่ที่ 5 (กิจกรรม จำนวน ที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)	จำนวน 100,000 บาท
--	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านป่าเหว หมู่ที่ 5 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)	จำนวน 100,000 บาท
--	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 8 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)	จำนวน 100,000 บาท
---	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 8 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))

<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านสันทับตอง หมู่ที่ 3 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านสันทับตอง หมู่ที่ 3 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านอโหมงค์ หมู่ที่ 1 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านอโหมงค์ หมู่ที่ 1 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านฮ้องกอก หมู่ที่ 4 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ชุมชนบ้านฮ้องกอก หมู่ที่ 4 (กิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน) เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	680,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	680,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	610,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโม่คง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโม่คง เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ์	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตพื้นที่บริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))		

<p>โครงการฟุตบอลมวลชนอำเภอเมืองลำพูน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟุตบอลมวลชนอำเภอเมืองลำพูน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542</p> <p>(จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542</p> <p>(จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542</p> <p>(จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ของเทศบาลตำบลอโหมงค์ เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีปึงปอง ลูกแฮร์บอล ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแฮร์บอล นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสตตาข่ายวอลเลย์บอลล์ เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการกิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสวัสดิการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,325,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,325,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,325,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ทำบุญหลักเมือง" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ " ทำบุญหลักเมือง " ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561))	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ประเพณียี่เป็ง" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ "ประเพณียี่เป็ง"เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	250,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการ "อุโมงค์จ๋มใจ ปี่ไหมเมือง" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ "อุโมงค์จ๋มใจ ปี่ไหมเมือง" เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	250,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการ “ ฟาน้องเข่าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ ” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟาน้องเข่าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))	จำนวน	25,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการ “ แห่เทียนพรรษา ”</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “ แห่เทียนพรรษา ” เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการ"สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา"</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ"สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา" เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดศีล 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดศีล 5 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ " ตักบาตรเทโวโรหณะ " เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดี เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการสงฆ์พระธาตุ วัด 10 วัด ในเขตเทศบาลตำบลโม่เมือง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงฆ์พระธาตุ วัด 10 วัด ในเขตเทศบาลตำบลโม่เมือง เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>(จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วันมรดกไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วันมรดกไทย ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และรัฐพิธี สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการกิจกรรมการจัดงานบุญสลากภัตของวัดภายในตำบลอุโมงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน ตำบลอุโมงค์ในการจัดงานบุญสลากภัตของวัดภายในตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการกิจกรรมธรรมะสัญจร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน ตำบลอุโมงค์ ตามโครงการกิจกรรมธรรมะสัญจร เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการประเพณีรดวงควัตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน ตำบลโหม่งค์ ตามโครงการประเพณีรดวงควัตร เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน ตำบลโหม่งค์ ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการสงฆ์พระธาตุหริภุญไชย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน ตำบลโหม่งค์ ตามโครงการสงฆ์พระธาตุหริภุญไชย เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	40,000 บาท

<p>โครงการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน ตำบลอุโมงค์ ตามโครงการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนของวัดภายในตำบลอุโมงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชน ตำบลอุโมงค์ โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนของวัดภายในตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและความเข้มแข็งของวัด และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในหมู่ประชาชน สอดคล้องยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี และพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	1,799,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	374,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	374,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 เดือน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	14,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 12 เดือน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,425,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	650,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใหม่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมอาคารภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างแรงงานรายวันประจำศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการ วันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ วันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ครั้งที่ 7 " เป็นคำดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพลังงานทดแทน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพลังงานทดแทน เป็นคำดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (นาไร่ 1 แสน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่(นา 1 ไร่ 1 แสน) เป็นคำดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการทำการประมงเกษตรธรรมชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทำการประมงเกษตรธรรมชาติ เป็นคำดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพืชผักอินทรีย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพืชผักอินทรีย์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์อินทรีย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคร้วเรือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคร้วเรือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่าดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าวิทยากร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงเรือนต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่น ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	200,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ ขาหลอด คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า หม้อแปลง ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความดันไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และในสถานที่ราชการของเทศบาล และในการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(จากแนวทางติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และพัฒนาระบบประปา สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561))</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เชือก) ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์(Sprinkler) จอบ หม้อน จานพรวน ผาน ไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องตัดแมลง ตะแกรงร่อนเบนโรส อวน(สำเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	รวม	115,400 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ สถานที่ต่างๆ ที่ได้ดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ สถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	8,400 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการ ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา สาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	470,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	470,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง สาธารณะ ขุดลอกรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์และที่ ราชพัสดุหรือค่าเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นค่าเช่า บ้าน) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ค่าจ้าง เหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมอาคารภัณฑ์หรือสงก่อสร้างและอยู่ในความรับ ผิดชอบของผู้รับจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (จากแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ ประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง การบริหารและการ บริการ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561))		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	5,539,360 บาท
งบกลาง	รวม	5,539,360 บาท
งบกลาง	รวม	5,539,360 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,392,920 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นเงินชำระหนี้เงินต้น สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล ตามสัญญาเงินกู้จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1. เลขที่สัญญา 633/44/2552 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 รายการค่า จัดซื้อที่ดิน ต้นเงินกู้ 9,764,000 บาท ชำระงวดที่ 6 จำนวน เงิน 1,004,695.00 บาท 2. เลขที่สัญญา 672/83/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน 2552 รายการค่าก่อสร้าง สะพาน ต้นเงินกู้ 770,000 บาท ชำระงวดที่ 5 จำนวนเงิน 78,575 บาท 3. เลขที่สัญญา 677/88/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 รายการ ค่า ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ,ค่าก่อสร้างถนน,ท่อระบายน้ำ,ค่าก่อสร้าง อาคารต่างๆ ต้นเงินกู้ 2,731,600 บาท ชำระงวดที่ 5 จำนวน เงิน 276,230.50 บาท 4. เลขที่สัญญา 753/76/2553 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2553 รายการค่าจัด ซื้อที่ดิน ต้นเงินกู้ 536,000 บาท ชำระงวดที่ 5 จำนวนเงิน 33,408.99 บาท ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น 1,392,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	156,955 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จาก สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเงินกู้ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย</p> <p>1. เลขที่สัญญา 633/44/2552 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 รายการค่าจัดซื้อที่ดิน ต้นเงินกู้ 9,764,000 บาท ชำระงวดที่ 6 จำนวนเงิน 88,953.96 บาท</p> <p>2. เลขที่สัญญา 672/83/2552 ลงวันที่ 14 กันยายน 2552 รายการค่าก่อสร้างสะพาน ต้นเงินกู้ 770,000 บาท ชำระงวดที่ 5 จำนวนเงิน 12,514.70 บาท</p> <p>3. เลขที่สัญญา 677/88/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ,ค่าก่อสร้างถนน,ท่อระบายน้ำ,ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ต้นเงินกู้ 2,731,600 บาท ชำระงวดที่ 5 จำนวนเงิน 43,996.36 บาท</p> <p>4. เลขที่สัญญา 753/76/2553 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2553 รายการค่าจัดซื้อที่ดิน ต้นเงินกู้ 536,000 บาท</p> <p>ชำระงวดที่ 5 จำนวนเงิน 11,489.90 บาท</p> <p>ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น 156,955 บาท</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	240,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การตั้งงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	516,985 บาท
<p>เพื่อจ่ายในรายจ่ายในกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือมีความจำเป็นต้องจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2และฉบับที่3) พ.ศ.2543 หมวด 2 ข้อ 19</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 1,762,500 บาท

1. ตั้งไว้ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เป็นค่าสมาชิกรายปีบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาต ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายได้เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ตั้งไว้ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ตั้งไว้ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการตำบลโมม่งค์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ตั้งไว้ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างทั่วไป) หักจากค่าตอบแทน 5 % เทศบาลสมทบ 5% ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000 บาท

5. ตั้งไว้ จำนวน 162,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ครุถ่ายโอน 8% (สธ.จัดสรรให้ในส่วน ของ อปท. 5%) หักจากเงินเดือนครู 3 % เทศบาลสมทบ 5% ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบุคลากรเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ (3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 1,120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคิดในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินที่มีผู้ทูลให้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ออกตามความใน พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้